



Công tác kiểm tra GIÚP THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH

❖ **Nguyễn Thành Tâm***



Trong giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai, biến đổi khí hậu, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu của hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, thu được những thành tựu nổi bật, toàn diện trên các lĩnh vực.

Nổi bật là, kinh tế phát triển nhanh, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 7,2%, cao hơn mức bình quân của cả nước; quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,68 lần so với giai đoạn trước, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt hơn 72 triệu đồng/người/năm, cao gấp 1,51 lần so với năm 2015; tổng thu ngân sách giai đoạn 2016 - 2020 tăng gần 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015, năm 2020, thu ngân sách tiệm cận

10.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm 76,9% trong GRDP. Sản xuất nông nghiệp được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chuỗi giá trị, gắn sản xuất, chế biến với xuất khẩu; khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, an toàn sinh học và phát triển du lịch sinh thái. Cải cách hành chính, môi trường đầu tư chuyển biến tích cực; chỉ số PCI, PAR Index hàng năm luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Thu hút đầu tư tăng mạnh, đầu tư trong và ngoài nước tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2010 - 2015; đến 2020, toàn tỉnh có 552 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đăng ký hơn 77 ngàn tỷ đồng và 350 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 7,77 tỷ USD.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích đúng kế hoạch, hạ tầng giao thông có bước phát triển; bộ mặt nông thôn, đô thị đổi thay nhanh chóng; thành phố Tây Ninh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, huyện Hòa Thành và Trảng

Bàng đạt tiêu chí đô thị loại IV và trở thành Thị xã. Văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%, thấp nhất cả nước. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới giữ vững ổn định. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc.

Công tác đối ngoại được tăng cường, các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân. Chú trọng củng cố quan hệ hợp tác với các tỉnh giáp biên (đã ký kết chương trình hợp tác với 4 tỉnh tiếp giáp thuộc Vương quốc Campuchia: Svay Rieng, Prey Veng, Tboung Khmum và Kampong Cham); phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh, không để xảy ra “điểm nóng” trên tuyến biên giới... Góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng

* Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh



đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên nâng lên, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả. Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, giáo dục lý luận, chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chú trọng nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, tâm trạng xã hội để thông tin, tuyên truyền, định hướng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội. Quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, nhất là tổ chức đảng các xã, huyện biên giới. Kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức đảng phù hợp với hệ thống tổ chức hành chính. Đến nay, 100% ấp, khu phố có chi bộ, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện của Đảng ở tất cả các địa bàn, lĩnh vực. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực, toàn diện. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được coi trọng; xử lý kịp thời

các thông tin, phản ánh cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước góp phần củng cố niềm tin đối với Đảng trong nhân dân.

Điểm nổi bật, trong năm 2020, các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực Chi thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của của Đảng. Đảng mừng là kết thúc năm 2020, hầu hết các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng bộ tỉnh đã đề ra; đặc biệt đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, cũng như Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tiến độ, kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Nhân sự cấp ủy khóa mới được bầu với số phiếu tín nhiệm cao, đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, chất lượng cơ bản được bảo đảm. Đây là tiền đề quan trọng, góp phần cùng toàn Đảng tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc khóa XIII của Đảng, cũng như cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Những

thành quả quan trọng đã đạt được trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của Tây Ninh trong giai đoạn từ 2015 - 2020 có sự đóng góp hết sức quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Bám sát Nghị quyết của Đại hội khóa XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT từ tỉnh đến cơ sở tập trung kiểm tra, giám sát các nội dung gắn với việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Cụ thể, là việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các chương trình đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, phát triển du lịch; về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; về đổi mới, tinh



gọn bộ máy hệ thống chính trị, hoạt động hiệu lực, hiệu quả... Chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; quan tâm giải quyết thấu đáo những vấn đề phát sinh liên quan đến công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội trọng điểm của tỉnh. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; xử lý nghiêm những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo đúng quy định, góp ổn định chính trị cơ sở, tạo môi trường chính trị, xã hội thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cấp ủy các cấp trong tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để UBKT các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. UBKT các cấp luôn chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, công tác kiểm tra, giám sát đã có chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Tập trung kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng, những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm; thực hiện tốt phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng”, gắn kiểm tra, giám sát tổ chức đảng với kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Qua kiểm tra, giám sát kịp thời phát

hiện và chấn chỉnh, khắc phục sai sót, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, chú trọng công tác hậu kiểm sau kiểm tra, sau giám sát.

Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như Nghị quyết Đại hội khóa XIII của Đảng, trong thời gian tới, công tác kiểm tra, giám sát của Ngành Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Tây Ninh sẽ tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ; người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao trách nhiệm, trực tiếp, thường xuyên lãnh đạo và thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.

Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp chủ động xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị; chú ý những lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tiêu cực như: Việc thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; phòng, chống tham nhũng, quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công, xây dựng cơ bản, dự án đầu tư, việc thực hiện

chức trách, nhiệm vụ được giao, việc kê khai tài sản, thu nhập; tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp, người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội... Lãnh đạo, chỉ đạo UBKT các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng quy định.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; bảo đảm tính chủ động, toàn diện, khách quan, công khai, dân chủ, thận trọng và chặt chẽ; coi trọng phòng ngừa, lấy xây là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn chặn hành vi vi phạm. Xử lý nghiêm minh các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm. Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra, giám sát chuyên đề; tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra, tự soi, tự uốn nắn, tự khắc phục thiếu sót, khuyết điểm.

Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy UBKT và cơ quan UBKT các cấp bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra có bản lĩnh, liêm chính, có năng lực, uy tín, chuyên môn giỏi đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đẩy mạnh thực hiện việc luân chuyển cán bộ kiểm tra đến công tác ở các cấp, các ngành để đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kiểm tra. □